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Efni: Umsögn lögreglustjórafélags íslands við frumvarp tii laga um breytingu á lögum 
um meðferð sakamála og iögregiulögum (skipan ákæruvalds, rannsókn 
efnahagsbrotamála o .fl.). Þingskjal 660 -  430. mál.

Lögreglustjórar eru almennt hlynntir frumvarpinu og heföu einnig verið viljugir í að fá 
ákæruvald í fleiri málaflokkum til sin en er í frumvarpinu segir. Meðferð ákæruvalds hefur 
verið rædd í félagi lögreglustjóra og hafa lögreglustjórar verið upplýstir um gang mála.

Félagið telur mikilvægt að sérþekking í alvarlegri brotum verði til staðar í nýju embætti s.s. 
kynferðisbrot, manndráp, brot gegn valdstjóminni o.fl. Mikilvægt er að fagþekking og 
sérhæfmg sem nú er hjá embætti ríkissaksóknara tapist ekki við breytinguna og starfsmenn 
flytjist frá rikissaksóknara til hins nýja embættis.

Teljum að hið nýja embætti verði að vera með tvær stoðir þar sem málaflokkamir eru ólíkir, 
annars vegar efiiahagsbrot og hins vegar alvarlegri brot þannig að sérhæfmg og fagþekking 
haldist sem best. Helst er hagræði að hafa þessa mála flokka undir einni stjóm.

Þá gerir félagið athugasemd við kostnaðargreiningu fjármálaráðuneytisins í frumvarpinu 
varðandi lögregluna. Erfitt að sjá hvaða rök eru á bak við íjárframlag frá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðumesjum til hins nýja embættis. Þá er ekki að finna í umfjöllun 
fjármálaráðuneytisins um fjárhagsleg áhrif á lögreglustjóra vegna aukinna verkefna við saksókn 
en greining á þeirri vinnu ætti að liggja fyrir svo og kostnaður við þau verkefni í aðdraganda 
lagasetningar þessarar.
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